

Số: /QĐ-CĐBP

Bình Phước, ngày tháng năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố “Sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược phát triển, giá trị cốt lõi, khẩu hiệu, biểu trưng” của Trường Cao đẳng Bình Phước

### HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-LĐTĐ ngày 11/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước, Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước vào Trường Cao đẳng nghề Bình Phước và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt “Đề án tái cấu trúc Trường Cao đẳng Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2045”

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Bình Phước, ban hành theo Quyết định số 111/QĐ-CĐBP ngày 22/5/2023 của Trường Cao đẳng Bình Phước;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này là “Sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược phát triển, giá trị cốt lõi, khẩu hiệu, biểu trưng” của Trường Cao đẳng Bình Phước.

**Điều 2.** Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc các phòng, khoa, trung tâm có trách nhiệm quán triệt đầy đủ, chính xác, tinh thần của “sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược phát triển, giá trị cốt lõi, khẩu hiệu, biểu trưng” của Trường Cao đẳng Bình Phước; đảm bảo triển khai các hoạt động của mình cho phù hợp.

**Điều 3.** Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc;
- Đăng Website;
- Lưu: VT, HCTC.

HIỆU TRƯỞNG

Hà Văn Kiên

Bình Phước, ngày      tháng      năm 2023

**SỨ MỆNH, TÂM NHÌN, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI,  
KHẨU HIỆU, BIỂU TRƯNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-CĐBP ngày 30/11/2023  
của Trường Cao đẳng Bình Phước)

## I. SỨ MỆNH

Trường Cao đẳng Bình Phước là trường công lập thuộc UBND tỉnh Bình Phước. Trường có chức năng đào tạo lực lượng lao động chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo và thực tiễn sản xuất; cung ứng nguồn lao động có đủ năng lực tham gia vào thị trường lao động trong nước và ngoài nước; người lao động có đủ khả năng học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Người học phát triển toàn diện về tri thức – đạo đức – kỹ năng với lý tưởng sống cao đẹp, cống hiến và phụng sự tổ quốc, nhân dân, góp phần phát triển đất nước.

## II. TÂM NHÌN

Trường Cao đẳng Bình Phước phấn đấu đến năm 2030 phát triển thành Trường đào tạo đa ngành, chất lượng cao trong lĩnh vực đào tạo nghề, giáo viên ngành mầm non, chăm sóc sức khỏe, ... Trong tương lai gần sẽ trở thành Trường đào tạo nghề uy tín và tin cậy của khu vực phía Nam, mang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

## III. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

### 1. Mục tiêu tổng quát

Đổi mới toàn diện, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành, phát huy hiệu quả nguồn lực con người, cơ sở vật chất của Nhà trường, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng thương hiệu và uy tín của Trường, tương xứng với tiềm năng và nguồn lực được giao.

### 2. Mục tiêu cụ thể

- Từ năm 2023 đến năm 2030:

+ Liên tục tăng quy mô tuyển sinh cho các ngành nghề hiện có, trong đó tập trung tuyển sinh các ngành nghề trọng điểm mà hiện nay nhu cầu của các doanh nghiệp đang cần như: Cơ khí, Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, Điện tử công nghiệp, Kế toán doanh nghiệp....

+ Mở các mã ngành mới: Tiếng Anh thương mại, tiếng Trung, Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Chế tạo khuôn mẫu, Tự động hóa công nghiệp...

+ Ký kết, hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp.

- Định hướng 2030, tầm nhìn đến 2045

+ Duy trì phát triển quy mô tuyển sinh, tăng tỷ lệ đào tạo cao đẳng, trung cấp, giảm tỷ lệ đào tạo sơ cấp.

+ Phân đầu đưa chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm đạt chuẩn kiểm định cấp quốc gia và khu vực Asean, phân đầu Trường đạt chuẩn khu vực Asean.

+ Nâng cao uy tín, thương hiệu của Trường; trở thành Trường nòng cốt trong đào tạo nghề của tỉnh, mở rộng quy mô đầu tư (điểm đào tạo hoặc phân hiệu) các địa bàn trọng yếu trong tỉnh và tiến đến khu vực các tỉnh Tây Nguyên.

+ Đến năm 2045: 100% số lượng các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định cấp quốc gia và khu vực Asean

#### **IV. GIÁ TRỊ CỐT LÕI**

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô đào tạo một cách hợp lý.

Giảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên luôn tự hào về Trường Cao đẳng Bình Phước, ý thức đầy đủ trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Nhà trường.

Luôn năng động, đổi mới, sáng tạo để thay đổi giúp trường phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội.

Các giá trị cốt lõi của Nhà trường được xây dựng trên nền tảng:

+ Năng lực học tập suốt đời: Học để biết

+ Năng lực thực hiện: Học để làm

+ Năng lực cạnh tranh: Học để khẳng định mình

+ Năng lực xã hội: Học để chung sống cùng nhau

+ Môi trường giáo dục: Đào tạo con người toàn diện.

+ Đào tạo người học trở thành người có tài, có đức; năng động sáng tạo, có khả năng thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh.

#### **V. KHẨU HIỆU:**

“Vững bước tương lai”

## VI. BIỂU TRƯNG

### 1. Hình ảnh biểu trưng



### 2. Nguyên tắc sử dụng Biểu trưng của Trường Cao đẳng Bình Phước

- Việc sử dụng Biểu trưng của Trường Cao đẳng Bình Phước được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan.
- Bảo đảm hình ảnh Biểu trưng được tôn trọng, không tạo các liên tưởng tiêu cực đến uy tín của Trường, không thay đổi, thêm, bớt hình, chữ hoặc bất cứ chi tiết nào khác vào Biểu trưng; vị trí, tỷ lệ các thành phần của Biểu trưng được giữ nguyên.
- Cơ quan, tổ chức ngoài của Trường Cao đẳng Bình Phước chỉ sử dụng Biểu trưng của Trường Cao đẳng Bình Phước khi được sự đồng ý của Ban Giám hiệu./.